
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งท่ี ๒) ประจำปพุทธศักราช 2567 

วันพุธท่ี ๑๐ เมษายน 2567 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 

  เม่ือสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุม นายวิรัตน มีนชัยนันท ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

 1.1 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ 

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครจัดหาสารเคมีกำจัดลูกน้ำและยุงใหเพียงพอ 

 1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครไดสั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทูถาม  

  3.1 กระทูถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเดินรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร 

  3.2 กระทูถามสดของนายสุรจิตต พงษสิงหวิทยา เรื่อง การแกไขปญหาการลักลอบ

เผาขยะ สิ่งปฏิกูล และซากผลิตผลทางการเกษตรในท่ีดินรกรางวางเปลาพ้ืนท่ีเขตลาดกระบัง 

  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

  ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินรายการผูกพันและโครงการผูกพัน

งบประมาณ 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี 3) 

ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 19 กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

- ที ่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ  

สมัยท่ีสาม (ครั้งท่ี 3) ประจำปพุทธศักราช 2566 วันพุธท่ี 19 กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 

 

 

 

3. กระทูถาม… 
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3. กระทูถาม 

3.1 กระทูถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขอุบัติเหตุท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการเดินรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารยวิศณุ  

ทรัพยสมพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

3.2 กระทูถามสดของนายสุรจิตต พงษสิงหวิทยา เรื่อง การแกไขปญหาการลักลอบ 

เผาขยะ สิ่งปฏิกูล และซากผลิตผลทางการเกษตรในท่ีดินรกรางวางเปลาพ้ืนท่ีเขตลาดกระบัง 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายจักกพันธุ ผิวงาม  

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และเปนผูตอบกระทูถาม 

 

4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว    

4.1 รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาจาง คาตอบแทน สิทธิหรือประโยชนตอบแทน

อ่ืนใดของลูกจางกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม (คณะกรรมการวิสามัญฯ 

รายงานผลการพิจารณา) 

- ท่ีประชุมไดพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระท่ีสองจากรายงานของ

คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสาม เพ่ือประกาศใชเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตอไป 

4.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการการศึกษา 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการการศึกษา 

4.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย 

4.4 รายงานผลงานของคณะกรรมการการวัฒนธรรม การทองเท่ียวและการกีฬา 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการการวฒันธรรม การทองเท่ียวและการกีฬา 

4.5 รายงานผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

- ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 

 

5. เรื่องท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบขยาย

ระยะเวลาการดำเนินรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณกอนใหความเห็นชอบ จำนวน 17 คน  

โดยกำหนดเวลาในการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

    

 

 

6. เรื่องท่ีเสนอใหม… 
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6. เรื่องท่ีเสนอใหม 

6.1 ญัตติดวยวาจาของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เม่ือวันพุธท่ี 3 เมษายน 

2567) 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

6.2 ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครรวมกับมหาวิทยาลัย  

นวมินทราธิราชผลิตครูเพ่ือรองรับการขาดแคลนครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

6.3 ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงจัดทำระบบจัดการ

ขอมูลสำหรับจัดระเบียบการบริการรถจักรยานยนตรับจาง เพ่ือสรางความปลอดภัยและความเชื่อม่ันใหกับ

ประชาชนผูใชบริการ 

- ท่ีประชุมมีมติใหเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งตอไป 

   

7. เรื่องอ่ืน ๆ 

7.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการใหบริการยุติการตั้งครรภอยางปลอดภัย 

ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 60 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 15 เมษายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 14 มิถุนายน 2567 

 

 

เลิกประชุม เวลา 16.35 น. 

 

 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


